



เทศบาลตำบลบ้านบัว

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านบัว

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านบัว ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านบัว จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างและประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้มีอายุ ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันซึ่งเทศบาลตำบลบ้านบัวพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้

๒. การเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ ผู้เข้ารับการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนถูกต้องตามประกาศรับสมัครหากปรากฏภายหลังตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบ หรือไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ จะถือว่าผู้เข้ารับการเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือกรณีที่ได้รับแต่งตั้งไปแล้วจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(นายกิตติพงษ์ รัตนศิริวิมล)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง
แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลบ้านบัว ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พนักงานจ้างทั่วไป

๑. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ-สกุล	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และการปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๑	นายปฏิภัทร บัตรรัมย์	๘๙.๗๐	

๒. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ-สกุล	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และการปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)	หมายเหตุ
๑	๐๒-๐๑	นางสาวกานต์รวี พลสถิตย์กุล	๘๓.๙๐	

๐๓/๒